

**THÔNG BÁO****KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY  
về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19**

-----

Ngày 22/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp giao ban nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo và ý kiến của các đồng chí dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất, kết luận như sau:

1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương thực hiện hiệu quả các biện pháp khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm kịp thời phát hiện các trường hợp F0, F1 để đưa đi điều trị, cách ly theo quy định. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tiếp tục có diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm trong khu phong tỏa Khu phố 12, Khu phố 7, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước; nguy cơ dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng vẫn còn cao, nhất là chưa xác định rõ được nguồn lây nhiễm công nhân của Công ty may Tiến Thuận, may Tân Tiến, thôn Từ Tâm, (xã Phước Hải, huyện Ninh Phước); một số trường hợp có lịch trình di chuyển phức tạp.

2. Trước những diễn biến mới phát sinh của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và cấp ủy, chính quyền, các cơ, quan đơn vị và mặt trận, đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị quyết tâm, quyết liệt, thần tốc hơn nữa trong thực hiện các biện pháp cấp bách để kiểm soát chặt tình hình, khoanh vùng, chặn đứng đà lây nhiễm, đồng thời không để phát sinh các nguồn lây nhiễm mới.

2.1. Tiếp tục nhanh chóng, kịp thời khoanh vùng, khẩn trương truy vết các yếu tố liên quan đến các ca lây nhiễm tại Công ty may Tiến Thuận, may Tân Tiến. Khẩn trương cung cấp thông tin về các công nhân làm việc tại hai công ty

cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các địa phương truy vết và hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm trong ngày 22/7/2021.

Khẩn trương rà soát, xác định phạm vi, thời gian thực hiện phong tỏa địa bàn thôn Từ Tâm, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước trên cơ sở đánh giá nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan trên địa bàn.

Đối với các trường hợp là tài xế xe tải nghi nhiễm Covid-19, các địa phương khẩn trương phối hợp với các ngành, liên quan điều tra, truy vết các yếu tố dịch tễ để kịp thời thực hiện các biện pháp cách ly, phòng chống lây nhiễm dịch bệnh.

Các địa phương chủ động trong công tác rà soát các trường hợp liên quan đến yếu tố dịch tễ; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống lây nhiễm dịch bệnh, tự giác khai báo y tế khi có liên quan đến các yếu tố dịch tễ. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch.

2.2. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) khẩn trương, tăng tốc truy vết, xác định nguồn lây nhiễm của Công ty may Tiến Thuận, may Tân Tiến; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy **trong ngày 23/7/2021**.

Thành lập các tổ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch đối với các khu cách ly trên địa bàn, các xí nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu đang hoạt động.

2.3. Thường xuyên, liên tục kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các chợ trên địa bàn tỉnh, không để hoạt động nếu đánh giá chưa đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch, trong đó tiếp tục rà soát xét nghiệm các trường hợp có liên quan Chợ Đầu mối Nông sản Phan Rang và các chợ xung quanh thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước.

Chỉ đạo khảo sát, đánh giá tình hình việc thực hiện tạm dừng hoạt động Chợ Đầu mối Nông sản Phan Rang, có phương án phân phối bảo đảm lưu thông, cung ứng kịp thời hàng hóa, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân, nhất là người dân khu vực cách ly, phong tỏa.



2.4. Chỉ đạo khẩn trương tham mưu mua sắm các máy móc, thiết bị, dụng cụ, sinh phẩm y tế, dụng cụ, bảo hộ y tế... với tinh thần chung tỉnh chuẩn bị cho tỉnh, huyện chuẩn bị cho huyện, trong đó có tính tỷ lệ mua sắm dự phòng để sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch cao hơn. Đối với việc mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh khẩn trương hướng dẫn, thẩm định theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

2.5. Tiếp tục rà soát, bổ sung các khu cách ly tập trung, chủ động có phương án kích hoạt các khu cách ly tập trung mới đáp ứng yêu cầu khi phát sinh các tình huống về dịch bệnh. Triển khai thí điểm biện pháp cách ly tại nhà các trường hợp về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch đã thực hiện cách ly tập trung 07 ngày có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần (ngày thứ nhất, thứ 3, thứ 7) đảm bảo chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung; đồng thời nghiên cứu mở rộng thí điểm cách ly tại nhà đối với các đối tượng khác khi đủ điều kiện.

Giao Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương theo dõi, nắm tình hình tư tưởng người dân trong khu phong tỏa và dư luận xã hội.

**3.** Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh vận động tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí, vật chất, trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế để thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nắm tình hình tư tưởng, đời sống học sinh, sinh viên, người lao động của tỉnh hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Phối hợp Ban liên lạc Hội đồng hương để xem xét sử dụng nguồn kinh phí từ quỹ vận động phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, để xem xét hỗ trợ kịp thời cho các trường hợp thật sự khó khăn.

**4.** Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo định hướng các cơ quan thông tấn báo chí, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông, cung cấp kịp thời thông tin cho nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, huy động toàn dân đoàn kết, tham gia phòng, chống dịch; để nhân dân hiểu, bình tĩnh, chia sẻ, ủng hộ và tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch; giám sát, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông

tin xấu độc, xuyên tạc, giả, bịa đặt, các hình thức lừa đảo trực tuyến lợi dụng tình hình dịch bệnh trên không gian mạng.

**5.** Thường trực Tỉnh ủy nghiên cứu thành lập 02 tổ công tác chỉ đạo việc thực hiện những nhiệm vụ, các vấn đề cấp bách, phát sinh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn huyện Ninh Phước; kiểm tra, kiểm soát việc bảo đảm các điều kiện an toàn phòng chống lây nhiễm dịch tại các nhà máy, xí nghiệp và hoạt động sản xuất, lưu thông, cung ứng lương thực, thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu cho nhân dân.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, các ban đảng, đảng đoàn, các huyện, thành ủy, đảng ủy quán triệt và triển khai nghiêm túc các nội dung Thông báo này và các văn bản chỉ đạo có liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị về Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo giải quyết.

Nơi nhận

- Các ban Đảng tỉnh, BCS Đảng, Đảng đoàn;
- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**  
**BÍ THƯ**



**Nguyễn Đức Thanh**